

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ให้ลูกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ท่านพูดว่า เพียงจดจำสองคำนี้เท่านั้นคือ “อัลฟา และ เบต้า”

คำถาม: อะไรคืองานหลักของพ่อทางจิตวิญญาณที่ทำให้ท่านมีประสบการณ์ของความสุข?

คำตอบ: งานหลักของพ่อทางจิตวิญญาณคือการชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์ พ่อมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากในการชำระลูกให้บริสุทธิ์ พ่อมาเพื่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์กับลูกๆ ท่านทำให้ลูกทั้งหมดสโตประธาน เพราะลูกต้องกลับบ้านในเวลานี้ เพียงแค่ทำให้บทเรียนเดียนี่มันคงว่า: ฉันคือดวงวิญญาณ ไม่ใช่ร่างกาย ด้วยบทเรียนนี้ที่ลูกสามารถจดจำระลึกถึงพ่อได้ และกลับมาบริสุทธิ์

โอม ซานติ พ่อทางจิตวิญญาณหนึ่งและอธิบายให้กับลูกๆทางจิต พ่อมีประสบการณ์ของความสุขในการชำระลูกๆให้บริสุทธิ์ ดังนั้นท่านจึงพูดว่า จดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อผู้เดียนี่เท่านั้นคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ไม่มีใครอื่นสามารถเป็นเช่นนั้นได้ เวลานั้นเท่านั้นที่ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้านอย่างแน่นอน เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทำความเพียรพยายามมากขึ้น พ่อพูดว่าการแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงมีความจำเป็น เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้ และแล้วจึงเป็นการศึกษาเล่าเรียน ก่อนอื่นจงจดจำอัลฟา พ่อ และแล้วอาณาจักร ลูกได้รับคำแนะนำในเรื่องนี้ ลูกรู้ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร และจากสโตประธานกลับมาโมประธานอย่างไร ลูกลงบันไดมา เวลานั้นลูกต้องกลับมาสโตประธานอีกครั้ง ยุคทองคือโลกที่บริสุทธิ์ ที่นั่นไม่มีแม่แต่คนเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้ไม่คงอยู่ในยุคทอง ประเด็นหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ เวลานั้นจึงกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วเมื่อนั้นลูกก็จะไปสู่โลกใหม่ และกลับมามีค่าในการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ทุกคนต้องกลับมาบริสุทธิ์ ที่นั่นจึงไม่มีใครที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาสโตประธานคือผู้ที่กลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ สิ่งนี้คือประเด็นหลักเดียว ลูกต้องกลับมาสโตประธานด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ พ่อไม่ได้ทำให้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ท่านเพียงพูดว่า พิจารณาตนเองเป็นดวงวิญญาณ ท่านพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า จงทำบทเรียนนี้ให้มันคงว่า ลูกไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นดวงวิญญาณ ก็เท่านั้นเอง บุคคลสำคัญจะไม่อ่านมากนัก พวกเขาจะได้รับการบอกเพียงสาระสำคัญ บุคคลสำคัญจะไม่ได้รับความยุ่งยากลำบากใดๆ ลูกรู้ว่าลูกใช้เวลาที่ชาติเกิดที่เปลี่ยนลูกจากสโตประธานมาเป็นตโมประธาน จะไม่กล่าวว่า 63 ชาติเกิด แต่เป็น 84 ชาติเกิด ลูกมีศรัทธาว่าลูกเคยสโตประธาน ลูกเคยเป็นผู้อาศัยในสวรรค์ นั่นคือ ลูกเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข ดินแดนแห่งความสุขก็ยังคงถูกเรียกว่าเป็นศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปด้วยเช่นกัน พวกเขาเป็นมนุษย์เช่นกันแต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง ในเวลานั้นมนุษย์มีอุปนิสัยเช่นปีศาจ ในคัมภีร์เขียนไว้ว่าอาณาจักรเทพถูกก่อตั้งขึ้นมาหลังจากมีสงครามระหว่างปีศาจกับเทพเกิดขึ้น พ่ออธิบายว่าก่อนหน้านั้นลูกเคยเป็นปีศาจ พ่อมาและทำให้ลูกกลายเป็นบราห์มิน ท่านแสดงหนทางที่จะเปลี่ยนจากบราห์มินไปเป็นเทพ อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของสงครามระหว่างปีศาจกับเทพ มีคำกล่าวเกี่ยวกับเทพว่าศาสนาของพวกเขาที่สูงที่สุดของการไม่ใช้ความรุนแรง เทพไม่เคยต่อสู้ ไม่สามารถมีเรื่องของความรุนแรงใดๆ จะมีสงครามในอาณาจักรอันสูงส่งในยุคทองได้อย่างไร? เทพยุคทองมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับปีศาจหรือว่าปีศาจไปที่นั่นเพื่อต่อสู้กับเทพหรือ? ไม่มีทางเป็นไปได้ นี่คือโลกเก่า นั่นคือโลกใหม่ ดังนั้นสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร? สิ่งใดก็ตามที่ผู้คนได้ฟังในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาก็เฝ้าแต่พูดว่าจริง จริง! สติปัญญาของพวกเขาไม่ทำงานเลย สติปัญญาของพวกเขาเป็นหินอย่างสิ้นเชิง ในยุคเหล็กผู้คนมีสติปัญญาเป็นหิน ขณะที่ในยุคทองพวกเขามีสติปัญญาที่สูงส่ง อาณาจักรแห่งนั้นเป็นของเจ้าแห่งความสูงส่ง ไม่มีอาณาจักรที่นี่ ราชาแห่งยุคทองแดงก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน พวกเขามีมงกุฎที่ประดับด้วยเพชรพลอย พวกเขาไม่มีมงกุฎแห่งแสง นั่นคือ พวกเขาไม่บริสุทธิ์ ที่นั่นทุกคนบริสุทธิ์ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีรัศมีของแสงอยู่เหนือศีรษะ ไม่เลย รัศมีแห่งแสงบนศีรษะที่ถูกแสดงไว้ในภาพนั้นบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของพวกเขา ลูกเช่นกันกำลังกลับมาบริสุทธิ์ในเวลานี้ แสงของลูกอยู่ที่ไหน? ลูกรู้ว่า จะกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยการมีโยคะกับพ่อ ที่นั่นไม่มีร่องรอยของกิเลส อาณาจักรที่มีกิเลสของราวันจะถูกทำลาย ราวันถูกแสดงให้เห็นที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่านี่ยังคงเป็นอาณาจักรของราวัน พวกเขาเผาหุ่นของราวันทุกปี แต่ราวันก็ไม่ยังไม่ถูกเผาไหม้ เวลานั้นลูกกำลังมีชัยชนะเหนือราวัน และแล้วราวันก็จะไม่คงอยู่ ลูกไม่มีความก้าวร้าวรุนแรง ชัยชนะของลูกคือด้วยพลังโยคะ บาปทั้งหมดของลูกจากหลายชาติเกิดจะถูกขจัดออกไปด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ชาติเกิดที่นับไม่ถ้วนของลูกเริ่มต้นขึ้นเมื่อไร? การกระทำที่เป็นบาปของลูกนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อไร? ลูกคือผู้ที่ เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่

คงอยู่ตลอดไปที่จะมาก่อน จะลดลงไปสององศาเมื่อผู้ที่เป็นของสุริยวงค์กลายเป็นของจันทรวงค์ และแล้ววงศาของลูกจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ สิ่งหลักเวลานี้คือการจดจำระลึกถึงพ่อและกลับมาสโตประธาน ผู้ที่กลับมาสโตประธานในวงจรก่อนหน้านั้นจะกลับมาเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง พวกเขาจะยังคงมาเรื่อยๆ ทุกคนตามลำดับกัน และแล้วตามละครเมื่อพวกเขา มา พวกเขาจะมาตามลำดับกันในลักษณะเดียวกัน พวกเขาจะมาและใช้ชาติเกิด ละครนี้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่พิเศษสุด ลูกยังต้องการไหวพริบที่จะเข้าใจสิ่งนี้ด้วย เช่นที่ลูกตกลงมา ลูกก็ยังต้องขึ้นไปด้วยเช่นกัน ลูกจะสอบผ่านตามลำดับกัน และแล้วลูกก็ยังลงมาที่นี้ตามลำดับกันด้วย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลับมาสโตประธาน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสอบผ่านอย่างเต็มที่ หลังจากได้คะแนนเต็มร้อย พวกเขาก็จะได้คะแนนลดลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ในการทำความเพียรพยายามนี้ที่ลูกสอบตก การทำงานรับใช้นั้นง่ายดาย วิธีการที่ลูกอธิบายที่พิพิธภณท์บ่งบอกว่าลูกศึกษามากแค่ไหน ถ้าหัวหน้าครูเห็นว่าบางคนอธิบายไม่ถูกต้อง เขาจะไปและอธิบาย เขาจะไปและช่วยคนนั้น ผู้ดูแลหนึ่งหรือสองคนได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คอยดูว่าทุกคนกำลังอธิบายได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือพวกเขาสับสนหากใครถามสิ่งใดกับพวกเขา ลูกเข้าใจว่างานรับใช้ที่นิตรรศการนั้นดีกว่างานรับใช้ที่ศูนย์ และงานรับใช้ที่พิพิธภณท์ก็ยิ่งดีกว่างานรับใช้ที่นิตรรศการ มีการจัดแสดงที่ดีมากในพิพิธภณท์ ผู้ที่เห็นสิ่งนี้ก็จะไปและบอกกับผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น สิ่งนี้จะดำเนินไปจนเวลาสุดท้าย คำว่า “มหาวิทยาลัยโลกของพ่อพระเจ้า” นั้นเป็นคำที่ดี ไม่มีการกล่าวถึงมนุษย์ในสิ่งนี้ ใครเป็นผู้ก่อตั้งสิ่งนี้? พ่อพูดว่าเมื่อลูกเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเพื่อร่วมพิธีเปิด ผู้คนมากมายก็จะมาเช่นกันเมื่อพวกเขาได้ยินชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ ผู้คนจำนวนมากมาเพียงเพราะบุคคลเดียว ด้วยเหตุนี้ที่พ่อเขียนถึงเดลล์ที่บอกให้พวกเขาพิมพ์ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ เพื่อที่ว่า เมื่อผู้คนได้อ่าน พวกเขาก็จะพูดว่าบุคคลสำคัญเหล่านั้นมาหาลูกและให้ความคิดเห็นที่ดีมากๆ การพิมพ์ความคิดเห็นเหล่านั้นออกมาเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีเรื่องของเวทมนต์ ฯลฯ ในสิ่งนี้ ด้วยเหตุนี้พ่อยังคงเขียนถึงลูกเรื่อยๆ ว่าลูกต้องทำหนังสือเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมด ลูกควรแจกจ่ายหนังสือเหล่านั้นที่นี้เช่นกัน มีคำกล่าวที่ว่าร่างกายนั้นหลอกลวง และมายาก็หลอกลวงด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งรวมอยู่ในนี้ ผู้คนมากมายพูดว่านี่คืออาณาจักรของราวัน อาณาจักรปีศาจ อาณาจักรจะเป็นของใครก็ตามควรจะเป็นคนแรกที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาพูดว่า จงทำให้เราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์! ดังนั้นทุกสิ่งถูกรวมไว้ในสภาพของความไม่บริสุทธิ์นี้ ทุกคนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ดังนั้นพวกเขาต้องไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน! ลูกได้สร้างรูปภาพที่ถูกต้องขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อผู้สูงสุด ดวงวิญญาณที่สูงที่สุด เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นแม่น้ำและทะเลสาบ มีสระน้ำในอมฤตสารที่น้ำทั้งหมดนั้นกลับมาสกปรก แต่ผู้คนเหล่านั้นก็ยังคิดว่ามันเป็นทะเลสาบแห่งน้ำทิพย์ มหาราชาได้ทำให้สระแห่งนั้นสะอาดเพราะพิจารณาว่านั่นเป็นทะเลสาบน้ำทิพย์ เหตุนี้เองจึงมีชื่อว่าอมฤตสาร แม้แต่ในแม่น้ำคงคาก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นน้ำทิพย์! น้ำนั้นกลับมาสกปรกมาก อย่าได้ถามเลย! บาบาค่อยลงไปอาบในแม่น้ำเหล่านั้น ฯลฯ น้ำนั้นสกปรกมาก ผู้คนเอาดินโคลนจากแม่น้ำนั้นและชั้ดลูตัว บาบามีประสบการณ์เช่นนี้ บาบาใช้ร่างกายที่แก่ชราที่มีประสบการณ์ ไม่มีผู้ใดมีประสบการณ์มากเท่ากับผู้นี้ เขายังมีประสบการณ์ของการพบปะกับกษัตริย์และอุปราชที่ยิ่งใหญ่ ฯลฯ เขาเคยขายข้าวฟ่างและข้าวบาร์เลย์ด้วยเช่นกัน ในวัยเด็กของเขา เขากลับมามีความสุขมากกับการหารายได้สี่ถึงหกแอนนา ดูลี เวลานี้เขาได้มาถึงที่ใดแล้ว! ดูลีว่าเด็กชาวบ้านนี้ได้กลายเป็นอะไร! พ่อยังพูดอีกว่า พ่อเข้ามาในร่างกายที่ธรรมดา ผู้นี้ไม่ได้รู้จักชาติเกิดของตนเอง พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายว่าในที่สุดเขาก็กลับมาเป็นเด็กชาวบ้านได้อย่างไรหลังจากใช้ 84 ชาติเกิด กิจกรรมที่สูงส่งไม่ใช่ของศรึกฤษณะหรือกันส์ (ปีศาจ) การทุบทำลายเหยือกใส่เนย ฯลฯ ทุกสิ่งที่กล่าวถึงเกี่ยวกับศรึกฤษณะเป็นสิ่งที่ผิด ดูลีว่าพ่ออธิบายได้ง่ายดายเพียงใด: ลูกๆ ที่แสนหวาน ขณะที่ลูกเดินเหิน เคลื่อนไหวไปมา เพียงแค่จดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวเท่านั้น พ่อคือพ่อที่สูงที่สุดของทุกดวงวิญญาณ ลูกรู้ว่าลูกทุกคนเป็นพี่น้องเพศชายและผู้เดียวนั้นคือพ่อ เราผู้เป็นพี่น้องเพศชายจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว ผู้คนกล่าวว่า “โอ้ พระเจ้า! โอ้ อิศวร!” แต่พวกเขาไม่รู้อะไรเลย เวลานี้พ่อได้ให้คำแนะนำของตัวท่านเอง ตามแผนของละครแล้ว สิ่งนี้ลูกเรียกว่ายุคของกิตะ เพราะพ่อมาในเวลา นี้ และให้ความรู้กับลูกเพื่อที่ลูกกลับมาสูงส่ง ดวงวิญญาณใช้ร่างกายและพูด พ่อยังต้องรับการคำนวณของร่างกายเพื่อทำงานทางจิตที่สูงส่งของท่าน เป็นเวลาถึงครึ่งวงจรมนุษย์กลับมาไม่มีความสุขและดังนั้นพวกเขาจึงร้องเรียกหาท่าน พ่อมาเพียงครั้งเดียวในแต่ละวงจร ลูกเล่นบทบาทซ้ำแล้วซ้ำเล่า ศาสนาเทพดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไป แต่ไม่เหลือรากฐานอีกต่อไป มีเพียงแคภาพลักษณ์เท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ ดังนั้น พ่อพูดว่าลูกต้องกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ด้วย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้า นี่คือนศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ไม่มีศาสนาเช่นนั้นเป็นเช่นศาสนาฮินดู ชื่อฮินดูมาจากฮินดูสถาน เช่นเดียวกับที่ชั้นยาสซีกกล่าวถึงสถานที่ที่อยู่อาศัย, ชาติบราห์มว่าเป็นพระเจ้า ในท่านองเดียวกันแผ่นดินนี้ที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้ถูกกล่าวว่าเป็นศาสนาของพวกเขา ศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ชาวฮินดูไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นเทพ และเคารพรูปปั้นเหล่านั้น พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพ เทพเดียวกันนั้นได้กลายเป็นชาวฮินดู ศาสนาและการกระทำของพวกเขากลับมาตกต่ำ ศาสนาอื่นๆ ทั้งหลายคงปรากฏอยู่ แต่ศาสนาเทพหาย

ไป ผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาต่อมาได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาและบูชาเทพเหล่านั้น ต้องมีการอธิบายแก่พวกเขาอย่างมาก ต้องมีการอธิบายอย่างมากเกี่ยวกับศรัทธาของเขา เขาเป็นเจ้าของคนแรกของยุคทอง ดังนั้นการใช้ 84 ชาตเกิดจึงเริ่มต้นด้วยเขา พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในผู้หนึ่งในตอนสิ้นสุดของชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา ดังนั้นท่านจะบอกลูกเกี่ยวกับบัญชีของเขายังแน่นอน ลักษณะและนารายณ์นี้กลายเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งต่อมาก็จะเป็นอันดับสุดท้าย ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงศรัทธาผู้เดียวเท่านั้น ยังมีคนอื่นอีกผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุด้วยเช่นกัน ลูกรู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีมาก ลูกต้องไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ เวลายังคงมีการเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และจะมีพิพิธภัณฑ์เปิดขึ้นมาอีกหลายแห่ง ผู้คนมากมายจะมา ผู้คนไปที่วัด และกัมมัฏฐานค่านับ ลูกเห็นแล้วว่าเมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธามาหาลูกและเห็นภาพของลักษณะและนารายณ์ พวกเขาจะวางเงินไว้เบื้องหน้าภาพนั้น ลูกพูดว่า ที่นี่เป็นเรื่องของความเข้าใจ ไม่ใช่การวางเงินไว้เบื้องหน้าภาพของพวกเขาแน่ ถ้าคุณไปที่วัดชิวาตอนนี้คุณจะวางเงินไว้ที่นั่นหรือไม่? ลูกจะไปที่นี่พร้อมเป้าหมายที่จะอธิบาย เพราะลูกรู้จักชีวประวัติของทุกคน มีวัดมากมาย วัดหลักคือวัดชิวา แล้วเหตุใดพวกเขาจึงเก็บภาพลักษณะอื่นๆไว้ที่นั่นด้วย? ถ้าพวกเขาวางเงินไว้เบื้องหน้าแต่ละภาพลักษณะ และแล้วเงินนั้นจะกลายเป็นรายได้ของนักบวชที่นั่น ดังนั้นนั่นควรเรียกว่าเป็นวัดของชิวาหรือเป็นวัดของครอบครัวของชิวา? ชีพบาบาได้สร้างครอบครัวนี้ขึ้นมา ครอบครัวที่แท้จริงคือลูกบราห์มิน ชาลิเกรมเป็นสิ่งแทนครอบครัวของชีพบาบา ต่อมาเราก็กลายเป็นครอบครัวพี่น้องชายหญิง ในตอนแรกลูกเป็นพี่น้องชาย และแล้วเมื่อพ่อมาลูกก็กลายเป็นพี่น้องชายหญิง และแล้วเมื่อลูกไปสู่ยุคทอง ครอบครัวก็จะกลับมาใหญ่ขึ้น การแต่งงานจะเกิดขึ้นที่นั่นและดังนั้นครอบครัวก็จะยิ่งขยายตัวมากขึ้น เมื่อเราอาศัยอยู่ในบ้านของเรา นั่นคือ ในสถานที่แห่งความสงบ เราเป็นเพียงพี่น้องเพศชายและมีพ่อผู้เดียว ที่นี่ ลูกเป็นลูกๆ ของพ่อแห่งมวลมนุษยชาติ พี่น้องชายหญิง ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด และแล้วในอาณาจักรของราวัน มีการขยายตัวอย่างมากมาย พ่อยังคงอธิบายความลับทั้งหมดต่อไป แต่ท่านก็ยังคงพูดว่า ลูกๆ ที่แสนหวาน จงจดจำพ่อ แล้วบาปของลูกในหลายๆ ชาติเกิดก็จะถูกขจัดออกไป บาปของลูกจะไม่ถูกขจัดออกไปได้ด้วยการศึกษา การจดจำระลึกถึงพ่อเป็นสิ่งหลัก

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะสอบผ่านด้วยคะแนนเต็ม ทำให้สติปัญญาของลูกสโตประธานและสูงส่ง เปลี่ยนจากผู้ที่มีสติปัญญาที่หยาบมาเป็นสติปัญญาที่ละเอียดอ่อน และเข้าใจความลับของละครที่พิเศษสุด
2. เวลาหนึ่งจงทำการกระทำที่สูงส่งและเป็นทางจิตเหมือนที่พ่อทำ กลับมาไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง และปลดปล่อยบาปของลูกด้วยพลังโยคะ

พร: ขอให้ลูกเป็นคาร์มาโยคีผู้ที่มีประสบการณ์กับพรโดยการรักษาสมดุลของคาร์มาและโยคะ คาร์มาโยคีหมายถึงผู้ที่ทำทุกการกระทำเป็นโยคะทุกประการ ดวงวิญญาณคาร์มาโยคีรักษาสมดุลระหว่างคาร์มาและโยคะเสมอ โดยการมีความสมดุลของคาร์มาและโยคะ ถึงอย่างไรลูกก็ได้รับพรจากพ่อสำหรับทุกการกระทำของลูก แต่ลูกได้รับพรจากใครก็ตามที่เข้ามาสัมผัสหรือมีความสัมพันธ์กับลูกด้วยเช่นกัน เมื่อบางคนทำบางสิ่งที่ดี พรจะออกมาจากหัวใจสำหรับผู้นั้นเพราะว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก ด้วยการพิจารณาว่าบางสิ่งดีก็คือพร

คติพจน์: ฝึกที่จะหยุดความคิดของลูกในหนึ่งวินาทีจะนำไปสู่สภาพใกล้เคียงกับพระมากยิ่งขึ้น

***** โอม ขานติ *****